

Số: /BTNMT-MT
V/v hướng dẫn quy định pháp luật
về bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1878/STNMT-MTK ngày 13/7/2023 về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục môi trường đối với các dự án. Sau khi nghiên cứu nội dung đề nghị của quý Sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Theo nội dung Công văn số 1878/STNMT-MTK, quý Sở nêu hiện nay đang có tình trạng một số chủ dự án cố tình triển khai thi công, xây dựng Dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), sau đó nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về môi trường để không phải thực hiện thủ tục pháp lý về môi trường. Để hạn chế tình trạng nêu trên, đề nghị chính quyền địa phương khi phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý vi phạm hành chính, bên cạnh biện pháp xử phạt chính bằng tiền cần áp dụng đầy đủ biện pháp xử phạt bổ sung đình chỉ hoạt động và các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, cơ quan xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện quyết định xử phạt của chủ dự án, trong thời gian đang thi hành quyết định xử phạt mà tiếp tục tái phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp của Dự án “Đường dây 110kV đấu nối thủy điện Nậm Cuối với lưới điện Quốc gia”, theo thông tin cung cấp, Dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính ngày 20/4/2023 đối với hành vi khởi công xây dựng công trình khi không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đến ngày 07/7/2023, chủ Dự án đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM và đã thi công xong xong các hạng mục công trình của Dự án. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xác minh trong thời gian chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh có hay không việc tiếp tục xây dựng các hạng mục công trình, từ đó xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Đối với dự án, cơ sở đã triển khai thi công, xây dựng hoặc đã vận hành chính thức mà không có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM theo quy định, không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường, địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải về môi trường và đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực bảo vệ môi trường, đề nghị quý Sở hướng dẫn dự án, cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được giao xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, đối với các nội dung kiến nghị của quý Sở, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu, xem xét trong quá trình sửa đổi các nghị định nêu trên. Hiện nay, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, đã gửi các địa phương để lấy ý kiến, đề nghị quý Sở nghiên cứu, sớm có văn bản góp ý đảm bảo thời hạn theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính gửi quý Sở để nghiên cứu và áp dụng đúng quy định pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường;
- Lưu VT.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ MÔI TRƯỜNG**

Nguyễn Hưng Thịnh